

แพทยสภา ออกโรงแจ้งแพทย์ที่ทำการรักษาผ่าตัดแปลงเพศ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการรักษาด้วยการแปลงเพศอย่างถาวรจำนวนมาก โดยที่ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในการรักษา และเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มีความประสงค์แปลงเพศ แพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ประกาศข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 77 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และจะมีผล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น และในวันนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ข้อบังคับดังกล่าวมีผล บังคับใช้แล้ว จึงขอประกาศมายังแพทย์ที่ทำการรักษาผ่าตัดแปลงเพศ ทราบและปฏิบัติ โดยแพทยสภาได้เตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ ตามข้อบังคับดังกล่าวแล้ว และจะประกาศให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ลงทะเบียนมีสิทธิกระทำการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศ โดยคาดว่า หลักเกณฑ์ต่างๆ จะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2553

น.อ.(พ) นายแพทย์อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ลงทะเบียนกระทำการ ผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศ ต้องกระทำแก่ผู้ที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้นและต้อง ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แก่ประชาชนที่มีความประสงค์ผ่าตัดแปลงเพศ และต้องทำให้กับผู้ป่วย ที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หากผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองด้วย

รองเลขาธิการแพทยสภา ยังกล่าวอีกว่า การรักษาเพื่อแปลงเพศ โดยวิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศชายให้เป็นเพศหญิงหรือเปลี่ยนเพศ หญิงให้เป็นเพศชาย แพทย์ที่มีสิทธิกระทำการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร หรือแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมแปลงเพศ และต้องได้รับการ รับรองจากแพทยสภา



ส่วนในกรณีที่แพทย์จะทำการศัลยกรรมแปลงเพศเพื่อรักษาผู้ที่มี พุดติกรรมลับสนในเพศตนเองและต้องการทำศัลยกรรมแปลงเพศ ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ตามประกาศแนวทางปฏิบัติของ แพทยสภา โดยต้องผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากจิตแพทย์ จำนวนสองท่าน ว่ามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการผ่าตัด ซึ่งแพทย์ที่ทำการ รักษาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิปับตร หรือหนังสือ อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จิตเวชศาสตร์ หรือจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากแพทยสภา